



ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ตามประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับลงวันที่  
๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง  
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และกำหนดการ วัน เวลา และ  
สถานที่สอบแข่งขัน วิธีการสอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน นั้น

บัดนี้ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  
ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และภาคความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ ตามกำหนดการ  
เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ดังนี้

๑. บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

ลำดับที่	เลขที่ประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
๑	๐๐๔	นายทักษ์ดนัย พันธุ์สวัสดิ์
๒	๐๐๘	นางสาวจีราภา ประพันธ์มิตร
๓	๐๐๙	นางสาวกรรณก วงษ์วิลา
๔	๐๑๑	นางสาวสุรีย์พร ราชวันดี
๕	๐๑๙	นางสาวรุ่งรดา มณีวรรณ
๖	๐๒๓	นางสาวพัทธ์ธีรา ปัตถาสาย
๗	๐๒๔	นายสหสวรรค์ บุญทา
๘	๐๒๖	นางสาวสมฤทัย ศรีสุวะ
๙	๐๒๗	นางสาวอภิญญา จานศิลา
๑๐	๐๓๑	นางสาวชลธิชา ชูรัตน์

\*\* ทั้งนี้ รายชื่อผู้ผ่านเข้าสอบเรียงตามเลขที่ประจำตัวสอบ ไม่ได้เรียงตามลำดับคะแนนที่สอบได้

๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบภาคความรู้ที่เหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) รายละเอียดมีดังนี้  
ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓ ตึก  
OPD (หลังเก่า) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

๓. ระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน

๓.๑ ผู้เข้าสอบจะเข้าห้องสอบได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการสอบ ทั้งนี้ ผู้เข้า  
สอบรายใดที่มาถึงห้องสอบภายหลังการสอบดำเนินไปแล้ว หลังเวลา ๐๙.๐๐ น. ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ

/๓.๒ ห้ามนำเครื่องมือสื่อสาร...

๓.๒ ห้ามนำเครื่องมือสื่อสาร เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง รวมทั้งหนังสือหรือเอกสารอื่นใด ติดตัวเข้าไปในที่นั่งสอบ หากตรวจพบในภายหลัง จะถือว่ามีความประพฤติผิด และให้ยุติการสอบของผู้เข้าสอบรายนั้นทันที

๓.๓ การแต่งกายให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพ ดังนี้

สุภาพสตรี : สวมเสื้อ กระโปรงแบบสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้น

สุภาพบุรุษ : สวมเสื้อ กางเกงแบบสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น

(ห้ามสวมเสื้อยัด เสื้อไม่มีแขน กางเกงหรือกระโปรงยีนส์ กางเกงขาสั้น รองเท้าแตะทั้งนี้ หากแต่งกายไม่สุภาพจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ)

อนึ่ง เพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินของผู้เข้าสอบ เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการสอบอาจพิจารณาอนุญาตให้นำสิ่งของเข้าห้องสอบได้ แต่จะต้องจัดเก็บไว้ ณ บริเวณที่เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการสอบกำหนด ทั้งนี้ ผู้เข้าสอบจะไม่มีสิทธิรับสิ่งของคืน จนกว่าจะทำข้อสอบแล้วเสร็จ และเมื่อติดต่อรับสิ่งของคืนแล้ว ให้ออกจากห้องสอบทันที

#### ๔. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขัน และวันบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขัน ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ [www.cmp.ubu.ac.th](http://www.cmp.ubu.ac.th) เมนูข่าวสมัครงาน และ [www.ubu.ac.th](http://www.ubu.ac.th) เมนูสมัครงาน หรือเพจวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข หรือโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๕-๓๕๓๙๒๑

#### ๕. การประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน โดยเรียงลำดับจากผู้สอบที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่ผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน จะให้ผู้สอบที่ได้คะแนนในภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งมากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนในภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเท่ากัน จะให้ผู้สอบที่ได้คะแนนในภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) มากกว่า เป็นผู้อยู่ในอันดับที่สูงกว่า ถ้าปรากฏว่าคะแนนยังเท่ากันอีก จะให้ผู้สอบที่ได้รับหมายเลขประจำตัวสอบก่อน เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

ทั้งนี้ รายชื่อผู้สอบผ่าน จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันประกาศผลสอบแข่งขัน แต่ถ้าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีการสอบแข่งขันในตำแหน่งเดียวกันกับที่ได้ประกาศรับสมัครในครั้งนี้อีก และได้ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายแพทย์ประวิ อ่ำพันธุ์)

คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข